

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคพิทยา จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อโครงการ
<b>ข้าราชการ</b>		
1	นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการศึกษาจากตัวอย่างประสบการณ์และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับปวช.3/1แผนกคร.
3	นายสมนึก บุญช่วยชาติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสื้อผ้าเบื้องต้นเรื่องการวัดตัวและการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 33/2 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
4	นางสาวสมคิด หมั่นหาดี	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง2 เรื่องการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น
6	นายจารึก จารุมิตร	การเปรียบเทียบจำนวนการส่งงานรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ระหว่างทำในชั้นเรียนหรือให้กลับไปทำเป็นการบ้าน ปวช2/2แผนกทค.
7	น.ส.ภคมน หวังวัฒนากุล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อสมรรถส์(3204-2103)ของนักศึกษาปวส.1แผนกคร.เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของครู
	นางอัญชลี บุญก่อ	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนปวช.1/1-2สาขาการโรงแรม ในเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
<b>พนักงานราชการ</b>		
1	ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคศึกษาเรื่องตัวฉนวนของนักเรียนปวช.1/1แผนกวิชาการบัญชีที่สอนโดยใช้ใบงาน
2	นางสาวอรพินท์ อึ้งเจริญ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงานเรื่องหลักการใช้เครื่องคำนวณเลขของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช2/1บช.ที่สอนโดยใช้สื่อในการปฏิบัติ
3	นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาเรื่องโครงสร้างของอาเซียนของนักเรียนปวช.1ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
	น.ส.ศุภนารถ โชนแจ่ม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพเรื่องวารสารนำเสนอข้อมูลของปวส.1แผนกทค.ที่สอนโดยใช้สื่อในการนำเสนอ
4	นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงานในรายวิชากฎหมายแรงงานของนักเรียนระดับ ปวช.3
	นางปริญา ว่องไว	การใช้ชุดฝึกปฏิบัติการวิชาการบัญชีเบื้องต้น2ของนักเรียนปวช.2/1สาขาพาณิชย์การสาขางานธุรกิจค้าปลีก
5	นางสาวสมฤทัย บุญก่อ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นเรื่องต้นทุนผลิตของนักเรียนชั้นปวช.3ที่สอนโดยใช้แบบทดสอบ

6	นางสาวศศิธร	อมรพันธ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการระบบโทรคมนาคมเรื่องการสื่อสารดาวเทียมของนักเรียนปวส.1/2แผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่สอนโดยใช้การไปทัศนศึกษาดูงานที่สถานีดาวเทียมศรีราชา
8	นางสาวเอ็นดู	มังกรแสงแก้ว	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแผนกไฟฟ้ากำลังปวช.2ในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
9	นางสุจิตรา	นาชัยทอง	การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบหลากหลายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการแผนกการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์
10	นายวสันต์	อารีย์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาสายของนักเรียนปวส.2แผนกวิชาเครื่องกล วิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
11	นางสาวกาญจนา	ยอดศรีคำ	การแก้ปัญหาให้นักเรียนขาดความมีจิตบริการสาธารณะ
13	นายณัฐพงษ์	ทรงอาจ	รหัสวิชา2101-2111วิชางานตัวถังและพันสีรถยนต์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.3แผนกวิชาเครื่องกล
14	นายธนกิจ	มากมณี	การเปรียบเทียบจำนวนการส่งงานรายวิชาการส่องสว่างระหว่างทำในชั้นเรียนหรือให้กลับไปทำเป็นการบ้านของนักเรียนปวช.3/1แผนกไฟฟ้ากำลัง
15	นางสาวพิมพ์ิกา	ยอดดี	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องการซ่อมพัดลมโดยใช้กระบวนการกลุ่มสำหรับนักเรียนปวช.2/2สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
16	นางสาวอรรพรรณ	นิยมสิทธิ์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาสายของนักเรียนระดับปวช.และปวส.แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
	นายนที	ลอยเมฆ	การแก้ปัญหาให้นักเรียนขาดระเบียบวินัย
	นายชโลมพร	แน่นหนา	รายงานการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรหัสวิชา2101-2001
17	นางสุภาภรณ์	ฮิลล์	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.1/1-2สาขาการโรงแรมเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาการจัดประชุม
<b>ครูพิเศษสอน</b>			
1	นางสาวสายฝน	พยอม	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตปวช.
2	นางสาวประภาภรณ์	วุฒิสฐานจำเริญ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการเรื่องการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของนักเรียนปวช.2ที่สอนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ
3	นางสาววาสนา	มลสุวรรณ	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเรื่องการแก้ปัญหาให้นักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาของนักเรียนปวช.2/2แผนกวิชาเครื่องกล
4	นายยศภาคดา	ธัญลลิต	การปรับปรุงพฤติกรรมกรส่งงาน ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลาของนักเรียนปวช.1/1-2สาขาไฟฟ้ากำลัง
5	นางสาวนิตญา	นาชัยทอง	การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบหลากหลายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนักเรียนคร.
6	นางสาวปิ่นณภัทร์	เปี้ยวเก็บ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแผนกคร.ปวส.1ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

7	น.ส.ขวัญฤตา	บุญประเสริฐ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะวัฒนธรรมไทยเรื่องศิลปวัฒนธรรมในสมัยต่างๆของไทยระดับปวช.3/1-2ที่สอนโดยใช้วิธีการปฏิบัติ
8	นายวัชรพงษ์	ฤทธิ์ประเสริฐ	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับปวช.2แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
9	นายธีรศักดิ์	พลึงวงศ์	การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงานในรายวิชาดิจิทัลเบื้องต้น
10	นายสุวิทย์	รสหอม	การศึกษาผลการปรับปรุงแบบการจัดโต๊ะเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อของนักเรียนระดับปวช.3ในรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
11	นายพงษ์ศักดิ์	พวงอุดม	การปรับปรุงพฤติกรรมการมาเรียนสายและขาดเรียนของนักเรียนปวช.1/4แผนกวิชาเครื่องกล
12	นายศักดิ์ชัย	ชุมไรสงค์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ของนักเรียนปวช.1/1สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่สอนโดยใช้ใบงาน
13	น.ส.สุรีย์ภรณ์	สุขธนารักษ์	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนปวช.1/1-2สาขาอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อทักษะชีวิต
14	น.ส.เทียนรุ่ง	เรืองอิทธินันท์	การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบหลากหลายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างเทคนิคสำหรับนักเรียนแผนกไฟฟ้ากำลัง
15	น.ส.ประภาภรณ์	เกษสัญชัย	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนปวช.2แผนกชย.
16	น.ส.อมรรัตน์	ไชยแก้ว	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอเรื่องการใช้รูปภาพAnimationลงในสไลด์ของนักเรียนปวช.1/1
18	นางสาวอมรรัตน์	ไชยแก้ว	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่องการใช้เครื่องมือพื้นฐานของนักเรียนปวช.1/1แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ที่สอนโดยใช้แบบทดสอบ